

BÁO CÁO

Kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; Kết luận của Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện của Huyện ủy

Thực hiện Hướng dẫn số 138-HD/BTGTU, ngày 14/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản mới của Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành hướng dẫn số 81-HD/BTGHU, ngày 24/11/2023 để chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị của Trung ương và các văn bản mới của Tỉnh ủy, Huyện ủy phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện¹.

¹ **Các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (07 văn bản):** Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Chỉ thị số 25-CT/TW về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. Quy định số 125-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Kết luận số 62-KL/TW về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Quyết định số 118-QĐ/TW ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quản chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Các Kết luận, Thông báo kết luận của Tỉnh ủy (02 văn bản): Kết luận số 584-KL/TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 11/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường lãnh đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. Thông báo kết luận số 834-TB/TU, về sơ kết Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Các Kế hoạch thực hiện của Huyện ủy (07 văn bản): Kế hoạch số 202-KH/HU, về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kế hoạch số 203-KH/HU về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc tiếp nhận, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm. Kế hoạch số 205-KH/HU về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Kế hoạch số 210-KH/HU về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch số 212-KH/HU, về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Kế hoạch số 213-KH/HU về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an Lai Châu thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Kế hoạch số 219-KH/HU về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Phối hợp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt tại huyện theo hình thức trực tuyến² cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện; theo dõi, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền ở cơ sở và tổng hợp, báo cáo kết quả học tập đảm bảo yêu cầu.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt

* *Cấp huyện*: Kết nối 01 hội nghị học tập trực tuyến do tỉnh tổ chức (1/2 ngày 13/12/2023) tới huyện, cơ sở quán triệt 06 văn bản³ với 739 người tham gia (điểm cầu Trung tâm huyện 110 người; 14 điểm cầu xã, thị trấn, Trung tâm Y tế huyện 629 người).

* *Cấp cơ sở*:

- Đảng ủy các xã, thị trấn, Trung tâm Y tế huyện kết nối học tập tại hội nghị trực tuyến do tỉnh tổ chức. Một số Đảng ủy xã tiếp tục tổ chức hội nghị học tập trung, lồng ghép trong hội nghị Ban Chấp hành (7/13 xã, thị trấn); phân công đồng chí trong Đảng ủy phổ biến lồng ghép tại các buổi sinh hoạt chi bộ khối nông thôn; chi bộ các trường học, công an, y tế quán triệt cho đảng viên, công chức, viên chức bằng hình thức phù hợp (phát lại video ghi hình cấp tỉnh)

- Các chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Đảng ủy Công an, Quân sự huyện phổ biến tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại hội nghị tập trung, các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan của tháng 11,12/2023, tháng 01/2024.

Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động không tham gia học tại các hội nghị tập trung, sinh hoạt chi bộ, cơ quan đã được chi bộ gửi tài liệu tự nghiên cứu.

Kết quả chung: 100% các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện đã triển khai quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương; kết luận của Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện của Huyện ủy, cơ bản đảm bảo yêu cầu. Toàn huyện tổ chức 31 hội nghị, 180 buổi sinh hoạt chi bộ cho 3.151 người, trong đó: Đảng viên 2.431/2.535 người, đạt 95,9%; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên 720/744 người, đạt 96,8%.

2. Công tác tuyên truyền

- Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên xã tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt

² Công văn số 1130 - CV/HU, ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về mời dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy.

³ Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư; Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 584-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

chi bộ, họp bản, sinh hoạt chi hội, chi đoàn,...tập trung tuyên truyền nội dung trọng tâm, cốt lõi của Chỉ thị số 25-CT/TW về nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở; Quy định số 131-QĐ/TW, 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 584-KL/TU về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất... Kết quả được 102 buổi/6.702 lượt người.

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đưa tin phản ánh hội nghị học tập, quán triệt của huyện; đăng tải hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, kết luận của Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện của Huyện ủy trên trang thông tin điện tử huyện; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình 10 tin, 2 bài với thời lượng 30 phút.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyên truyền trên trang Fanpage của Ban 02 tin bài về quy định số 131-QĐ/TW, 132-QĐ/TW với gần 6.000 lượt người tiếp cận.

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện chỉ đạo cơ sở tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên bằng các hình thức phù hợp, lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt chi hội ...Kết quả được 237 buổi cho 2.788 lượt người⁴.

III. HẠN CHẾ

- Một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, dẫn đến tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được phổ biến, quán triệt, học tập chưa đạt mức trung bình của huyện (*xã Tả Lèng, Khun Há*).

- Công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả học tập về huyện tại một số chi, đảng bộ chưa đảm bảo yêu cầu: nộp muộn, chất lượng báo cáo hạn chế (*các chi bộ cơ quan khối chính quyền; chi bộ Hội Phụ nữ huyện, Đảng ủy xã Tả Lèng*).

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- TT. Huyện ủy,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu.

TRƯỞNG BAN

Phạm Hải Đường

⁴ *Hội CCB* huyện tổ chức quán triệt tại Hội nghị BCH mở rộng tháng 11/2023 cho 26 người tham dự; Hội CCB các xã, thị trấn tổ chức quán triệt trong họp BCH được 13 buổi cho 126 cán bộ, chi hội trưởng CCB tham gia. *Ủy ban MTTQ* các xã, thị trấn lồng ghép tuyên truyền 13 buổi với 360 lượt người. *Huyện đoàn* lồng ghép tuyên truyền 01 hội nghị/35 cán bộ đoàn; tổ chức đoàn cơ sở tuyên truyền lồng ghép 189 buổi với 1.260 lượt đoàn viên thanh niên. *Hội Nông dân cơ sở* tuyên truyền 20 buổi cho 981 lượt người.